
 

 

 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
ของกรรมาธิการในการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 
 

ลำดับที ่ รายการเอกสาร หน่วยงาน ผู้ขอเอกสาร วันท่ีได้รับเอกสาร 
วันท่ีนำส่ง/เสนอ

เอกสาร 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (กระทรวงคมนาคม) 

๑. แผนงานและแนวทางการดำเนินงานตีเสน้จราจร ความคืบหน้าการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา 

กรมทางหลวงชนบท อาจารย์นิสดารก ์   

๒. สัดส่วนของการลงทนุ PPP และภาระงบประมาณ/กระทรวงควรมี
แผนงานและแนวทางอย่างไร เพื่อให้มีสดัสว่นการลงทนุ PPP มาก
ขึ้นเพื่อชว่ยลดภาระงบประมาณภาครฐั 

สนข. ท่านสมชาย   
เสียงหลาย 

  

๓. การถา่ยโอนอำนาจจากกรมทางหลวงชนบทไปยังองค์กรปกครอง
ท้องถิน่ มขี้อร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในชว่งการเปลี่ยน
ผ่านทางกระทรวงคมนาคมจะมีแนวทางแก้ไขปญัหาที่จะช่วยให้
องค์กรปกครองท้องถิน่ดำเนินการอย่างไรบ้าง 

สนข. ท่านอดิศักดิ ์   

๔. ปัญหาการท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเข้ามา
มากขึน้ กระทรวงคมนาคมมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร 

สนข. ท่านอดิศักดิ ์   

๕. เรื่องไฟฟ้าและแสงสว่าง เสนอให้ใช้โซล่าเซลล์ เพื่อประหยัดคา่ไฟฟ้า กรมทางหลวง ท่านอมร     



๒ 
 

 

ลำดับที ่ รายการเอกสาร หน่วยงาน ผู้ขอเอกสาร วันท่ีได้รับเอกสาร 
วันท่ีนำส่ง/เสนอ

เอกสาร 
๖. - กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ในการซ่อมทาง กระทรวงฯ 

มีมาตรการในการควบคมุอย่างไร และสำนกังบประมาณมีมาตรการ
ในการควบคุมและกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวอย่างไร 
และกระทรวงฯ มีมาตรการหรือหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง
ในการดำเนินการซ่อมและสร้างทางใหมห่รืออืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างไร  
  - ปีที่ผ่านมาให้ข้อเสนอ ให้กระทรวงฯ ควรรับความตอ้งการของ
จังหวดัในการซ่อมทางคมนาคม เพื่อความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในการใช้ทาง ซึ่งควรดำเนินการ
เป็นลำดับแรก กรณีดงักล่าวมีความคืบหนา้การดำเนนิการอย่างไร 
  - การสร้างท่าอากาศยาน ควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ดำเนินการในทกุมติิ เพ่ือใหก้ารลงทนุเกดิความคุ้มคา่ เหมาะสมและ
เกิดประโยชน์อยา่งเป็นรปูธรรม 
  - กรณอีุบัตเิหตุจากการใชถ้นน หลกัมาจากการดืม่สุราและการใช้
ความเรว็เกนิกำหนด ดังนั้น จึงควรมีการบงัคับใช้กฎหมายเพื่อ
ควบคุมความเร็วในการใช้ทางอย่างจริงจังและควรมีกลไกในการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการใช้ทางของคนไทยเพ่ือความสามารถใน
การลดอุบตัิเหตุจากการใช้ถนนในประเทศ  

กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 
(ปลัดกระทรวงคมนาคม
ให้กรมทางหลวงสง่
เอกสาร) 

ท่านชาตอดุม   

๗. รับความต้องการของจงัหวัด ผู้ว่าฯ ต้องนำงบประมาณสว่นหนึ่งมา
ซ่อมถนน (ได้เคยให้ข้อสงัเกตไปปีที่แลว้ ) 

กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 

ท่านชาตอดุม   



๓ 
 

 

ลำดับที ่ รายการเอกสาร หน่วยงาน ผู้ขอเอกสาร วันท่ีได้รับเอกสาร 
วันท่ีนำส่ง/เสนอ

เอกสาร 
๘. รายได้ของกรมการขนสง่ทางบก การประมูลทะเบียน รวมเปน็

จำนวนเท่าใด เงินรายได ้
กรณีการนำเงนินอกงบประมาณมาใช้ในแผนการใช้จ่าย ซึ่ง
ประกอบด้วยรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทนุ เป็นรายจ่ายเพื่อ
การใด และเหตุใดจงึไมร่วมไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กรมการขนส่งทางบก พร้อมกับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

กรมการขนส่งทางบก ท่านวฒุิพันธุ ์   

๙. รถยนต์ EV อาจมกีารดัดแปลงรถยนต์สนัดาปภายในให้เป็นรถยนต์ 
EV มีมาตรการควบคุมมาตรฐาน (มอก.) แนวทางการจดัเก็บภาษี 
หรือไม่ อย่างไร 

กรมการขนส่งทางบก ท่านอดิศักดิ ์   

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันพฤหสับดีที่ 30 มถิุนายน ๒๕๖๕ (กระทรวงคมนาคม) (ต่อ) 
๑. ขอทราบแผนการสร้างถนน ระหว่าง 5 – 10 ปี ขา้งหน้า  

มีเป้าหมายการกอ่สร้างกี่สาย กี่กิโลเมตร รวมทั้งการเชือ่มต่อ
เส้นทางทอ่งเที่ยวระหว่างจงัหวดั เชน่ เส้นทางท่องเที่ยงจังหวดั
แพร่ ไปยังจังหวดัน่าน เปน็ต้น  

กรมทางหลวงชนบท ท่านอภิชาต   

๒. เงินกนัไว้เหลื่อมป ีมีภาระผกูพันเท่าใด  ๑. กรมทางหลวง 
๒. กรมทางหลวง
ชนบท 

ท่านสมชาย   
เสียงหลาย 

  

๓. ทุกเส้นทางที่สรา้ง ต้องมีการประเมนิผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์  
ควรมีการประเมนิผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม  

๑. กรมทางหลวง 
๒. กรมทางหลวงชนบท 

ท่านสมชาย   
เสียงหลาย 

  



๔ 
 

 

ลำดับที ่ รายการเอกสาร หน่วยงาน ผู้ขอเอกสาร วันท่ีได้รับเอกสาร 
วันท่ีนำส่ง/เสนอ

เอกสาร 
๔. ปี 66 มขี้อมูลหรือไมว่่า งบประมาณที่ลงไปยังจงัหวัด  

ทั้งงบประมาณงานซ่อมและงานสรา้งมีจำนวนเทา่ใด  
๑. กรมทางหลวง 
๒. กรมทางหลวงชนบท 

ท่านชาตอดุม   

๕. ขอทราบตวัชีว้ัด การดำเนนิการให้เป็น Smart Hi-way และ 
Digital Hi-way ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง 

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย 

ท่านนิสดารก ์   

๖. ขอทราบแนวทางการพัฒนาองค์กรของสถาบันการบนิพลเรือน  
ในปี 66 – 69 จะมกีารวางภาพให้องค์กรเดนิไปในทิศทางใด 

สถาบนัการบิน 
พลเรือน 

ท่านชาตอดุม   

๗. ขอทราบแผนการพัฒนาพ้ืนที่ในเชิงธุรกิจของ ขสมก. รวมทั้ง  
การพัฒนาอู่จอดรถของ ขสมก. ขอทราบแผนงานใน 3 ปีข้างหนา้  

องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ 

ท่านชาตอดุม   

 


